



5 ปฏิรูปพลังงาน...

รัฐบาลต้องใช้ความกล้าหาญ...

■ เมื่อครั้งที่รัฐบาลลงสู่...เข้ามาบริหารประเทศหลายเรื่อง ที่สังคมให้ความคาดหวังไว้มากพอสมควรคือ เรื่องการปฏิรูป ประเทศในหลาย ๆ ด้าน...ซึ่งดำเนินการผ่าน...คณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน...

ซึ่งเรื่องของ...พลังงาน...ก็เป็นที่น่าสนใจของสังคมมาก ด้านหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาเกิดความสับสนเกิดข้อโต้แย้ง มากมายหลายเรื่อง...ล่าสุดได้เห็นร่างการปฏิรูปประเทศด้าน พลังงาน... คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน...ที่มี ทั้งหมด 3 ด้าน 17 ประเด็น...

การปฏิรูปทั้ง 17 ประเด็น ประกอบด้วย...ข้อเสนอ บริหารจัดการ 3 ประเด็น ...ด้านไฟฟ้า 3 ประเด็น...ด้าน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 2 ประเด็น...ด้านพลังงานทดแทน และเชื้อเพลิงชีวภาพ 4 ประเด็น ...ด้านการอนุรักษ์ และประสิทธิภาพพลังงาน 4 ประเด็น ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน 2 ประเด็น

ขณะนี้ร่างการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน...ได้ผ่าน กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียไปแล้ว...ขั้นตอนต่อจากนี้...ทางคณะกรรมการ ก็ต้องจัดทำข้อสรุปเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ...จากนั้น

จะต้องผ่านขั้นตอนการนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ร่วมประธาณปฏิรูป คณะกรรมการยุทธศาสตร์... แล้วจึง นำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบต่อไป...

ถ้าพูดกันตรงๆ ก็ต้องบอกว่าเส้นทางอิกยาวไกลพอสมควรนะ...ซึ่งก็รู้สึกให้เป็นห่วงว่าข้อเสนอดีหลายเรื่อง อาจจะสะดุด...เช่น เรื่องของการเสนอให้ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ควรอยู่ ภายใต้อำนาจกำกับกระทรวงพลังงาน ...จากที่ปัจจุบัน กฟน.และ กฟภ.อยู่ภายใต้อำนาจกำกับกระทรวงมหาดไทย...

เศรษฐศาสตร์วันหยุด...เห็นด้วยกับแนวคิดนี้... เพราะ กฟผ.ไม่ใช่ผู้ผลิตไฟฟ้าเพียงรายเดียวอีกต่อไป แล้ว...เมื่อเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานที่เกิดขึ้น...ประชาชน และภาคเอกชนผลิตไฟฟ้าใช้เองกันมากขึ้น... ดังนั้น 3 การไฟฟ้า ก็ต้องมาพิจารณาว่า ทำอย่างไรการลงทุนจะไม่ ซ้ำซ้อนจนกลายเป็นต้นทุนค่าไฟอีก ...และระบบสายส่ง กระบวนการผลิตไฟฟ้าทั้งหลาย ระบบโครงข่ายต่างๆ การ จัดการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น...

ปัจจุบัน...มูลค่าพลังงานคิดเป็น 14% ของจีดีพี... ถ้าคิดเป็นมูลค่ามาร์เก็ตแคปของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สูงถึง 25% และคิดเป็น 15% ของต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม และภาคบริการทั้งระบบ...การปฏิรูปพลังงานนั้น...เชื่อว่า สิ่งที่น่าจะตามมาคือ...ราคาค่าพลังงานที่ลดลง...ซึ่งจะเพิ่มขีด ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ...

ทั้งนี้ทั้งนั้น...ก็ต้องขอร้องให้รัฐบาลกล้าหาญพอที่จะ ผ่านทางต้น ก้าวให้ผ่านแรงเสียดทานและข้อโต้แย้ง...เพราะบาง ประเด็นที่คณะกรรมการปฏิรูปฯเสนอนั้นอาจทำให้หลาย ฝ่ายเสียประโยชน์...โดยเฉพาะการควบรวม 3 การไฟฟ้า...

!! เรื่องนี้คิดกันมานานแล้วหลายรัฐบาลก่อน... แต่สุดท้ายก็ล้ม...เพราะว่า กระทรวงมหาดไทย (แกนนำ จัดตั้งรัฐบาล)...ไม่ยอมให้ใครมาทาบหม้อข้าว....!!

พงษ์พันธ์